



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 16 เมษายน 2566

เรื่อง

1. พลิกแปลงเกษตรในโรงเรียน สู่ Smart Farming 'ซีพีเอฟ'หนุนใช้เทคโนโลยี
2. รายงานพิเศษ: 'สกว.'ระดมสมอง บริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน
3. คอลัมน์: โลกสีเขียว: 'น้ำยั่งยืน'
4. สงกรานต์ศก.พืช สะพัต1.4แสนล. แห่งจรร.หัวหิน สั่งแก้ตัวบิณแพง
5. สัมภาษณ์: ชงข้อเสนอรัฐบาลใหม่ ลุ้นส่งออกอาหาร 1.5 ล้านล้าน
6. คอลัมน์: NEXT GEN: 'ผงสกัดจากใบชาอ่อน' นวัตกรรมกำจัดพยาธิ ผลงาน...
7. 'ปักตู'ปลื้มท่องเที่ยวไทยฟื้นตัวต่อเนื่อง
8. โชว์ผลงาน3ปี'พาณิชย์'ลดค่าครองชีพ1.6หมื่นล้าน
9. บูรณาการ17มหาวิทยาลัยแก้ความจน7จังหวัดนําร่อง
10. ท่องเที่ยวไทยดีต่อเนื่อง ติดอันดับ 1 ใน 3 แพลตฟอร์มชั้นนำเอเชีย

สื่อ

- แนวหน้า
- แนวหน้า
- เดลินิวส์
- มติชน
- ฐานเศรษฐกิจ
- เดลินิวส์
- ไทยโพสต์
- ไทยโพสต์
- แนวหน้า
- แนวหน้า

พลิกแปลงเกษตรในโรงเรียน สู่ Smart Farming 'ซีพีเอฟ'หนุนใช้เทคโนโลยี IoT จุดประกายคนรุ่นใหม่



พื้นที่แปลงเกษตร แปลงปลูกผักสวนครัว และโรงเพาะเห็ดในโรงเรียนถูกยกระดับด้วยการนำเทคโนโลยีและ IoT มาใช้ สู่ Smart Farming สร้าง “อัจฉริยะยุคเกษตร” บนเส้นทางทำเกษตร ยุค 4.0 โดยเมื่อเร็วๆ นี้ นื่องๆ โรงเรียนในโครงการมูลนิธิสถานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED ในพื้นที่ จ.ชัยภูมิ มีโอกาสได้เรียนรู้การนำ IoT (Internet of Things) มาประยุกต์ใช้กับโครงการด้านการเกษตรของโรงเรียน ผ่านการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการอัจฉริยะยุคเกษตร” ซึ่ง บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เชิญวิทยากรจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีความเชี่ยวชาญด้าน IoT มาให้ความรู้กับนักเรียน คุณครู และผู้อำนวยการโรงเรียนของโรงเรียนบ้านสีลองเหนือ โรงเรียน

บ้านโนนสำราญวิทยา และโรงเรียนบ้านชำมูลนาท ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการ CONNEXT ED รวมทั้งโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ (สพป.ชัยภูมิ) รวมทั้งหมด 24 โรงเรียนที่เข้าร่วมอบรม

โรงเรียนบ้านสีลองเหนือ, โรงเรียนบ้านโนนสำราญวิทยา และโรงเรียนบ้านชำมูลนาท เป็นโรงเรียนในโครงการ CONNEXT ED ที่ซีพีเอฟดูแลและได้รับงบประมาณสนับสนุนทำโครงการด้านการเกษตร อาทิ โรงเรียนบ้านสีลองเหนือทำโครงการ “ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์, โรงเรียนบ้านโนนสำราญวิทยา ทำโครงการ “Mush Room House By N.W.School” และโรงเรียนบ้านชำมูลนาท ทำโครงการ “ยุคเกษตรเห็ดอินทรีย์วิถีชีวิตใหม่” ทั้ง 3 โรงเรียนดำเนินโครงการด้านการเกษตร และมอง

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: สุดสัปดาห์/สตรี

วันที่: อาทิตย์ 16 เมษายน 2566

ปีที่: 44

ฉบับที่: 15325

หน้า: 15(กลาง)

Col.Inch: 51.94

Ad Value: 64,925

PRValue (x3): 194,775

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: พลิกแปลงเกษตรในโรงเรียน สู Smart Farming 'ซีพีเอฟ'หนุนใช้เทคโนโลยี IoT จุด...

เห็นโอกาสของการขยายโครงการให้มีความ
ยั่งยืนด้วยการนำเทคโนโลยี IoT ต่อยอดสู่
การเป็น “อัจฉริยะยุคเกษตร”

“โครงการอัจฉริยะยุคเกษตร” หนึ่งใน
โครงการที่ซีพีเอฟ ส่งเสริมด้านวิชาการ
และอาชีพให้กับเด็กนักเรียน เพื่อขับเคลื่อน
แผนยกระดับคุณภาพการศึกษาของไทย ตาม
เป้าหมายของโครงการ CONNEXT ED ใน
การสร้างเด็กดีและเด็กเก่ง โดยมีโรงเรียน
เป็นแหล่งที่ให้ความรู้ทั้งด้านวิชาการและ
การฝึกลงมือปฏิบัติจริง สามารถขยายผล
สู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบของชุมชน
ในการพัฒนาอาชีพ และสามารถถ่ายทอด
องค์ความรู้สู่โรงเรียนข้างเคียงต่อไปได้

5 รายงานพิเศษ



**'สทสว.'ระดมสมอง
บริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน**

'สทสว.'ระดมสมอง บริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน



ผ่านพ้นไปแล้วกับการเปิดตัวที่ระดมสมอง วิเคราะห์สถานภาพการบริหารจัดการ ช่วงว่าง ความต้องการงานวิจัยและนวัตกรรม หวังปฏิรูปโครงสร้าง ระบบ และเทคโนโลยี เพื่อบริหารจัดการน้ำเชิงระบบ ของประเทศอย่างยั่งยืน พร้อมกับเตรียม พร้อมรับมือภาวะโลกร้อน โดยสำนักงาน คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สทสว.) เมื่อต้นสัปดาห์ ที่ผ่านมา ก่อนหน้าจะหยุดยาวในช่วง เทศกาลสงกรานต์

รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการ สทสว. เป็นประธานเปิด การประชุมหารือการจัดการทรัพยากรน้ำใน ประเทศไทย ครั้งที่ 1 ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อรับฟังสถานภาพการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำและช่องว่าง ความต้องการ งานวิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นและหารือร่วมกับนักวิจัย หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยสำรวจ ช่องว่างของข้อมูล ความรู้ การบริหารจัดการ ทั้งเทคโนโลยี มาตรการทางเศรษฐกิจ หรือ กลไกทางสังคม

เพื่อหาแนวทางนำความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมจัดการน้ำจากการวิจัยในระดับ ต่างๆ ที่ตรงกับความต้องการไปสนับสนุน ให้งานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ได้ รวมถึงการกำหนดทิศทางการลงทุนด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพิ่มเติม ในระยะ 5-10 ปี เพื่อยกระดับนวัตกรรม และแนวทางการจัดการน้ำทั้งระดับนโยบาย ระดับภูมิภาค ระดับลุ่มน้ำ หรือระดับชุมชน ท้องถิ่น เพื่อแก้ปัญหาการจัดการน้ำที่ รวมถึงการเตรียมการรับมือกับภาวะโลกร้อน เพื่อนำไปสู่การวางแผนบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำเชิงระบบของประเทศอย่าง ยั่งยืนต่อไป

"การขับเคลื่อนในขั้นต่อไป คือ การ

ทำงานในลักษณะเครือข่ายร่วมกับหน่วยงาน ต่างๆ ทั้งในและนอกระบบวิจัย และเครือข่าย งานวิจัยในพื้นที่ สถานเอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงเฮก ธนาคารโลก และสถาบัน Deltares เนเธอร์แลนด์ โดยจะจัดทำแผนที่ นำทางพัฒนาการบริหารจัดการน้ำระยะสั้น และระยะยาว เพื่อให้ สทสว.กำหนดทิศทาง การวิจัยเรื่องนี้ และหน่วยงานต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องนำแผนดังกล่าวไปบริหารจัดการน้ำ ของประเทศร่วมกัน" ผู้อำนวยการ สทสว.กล่าว

น.ส.ฉวี วงศประสิทธิ์พร รักษาการ ในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์น้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เปิดเผยว่า สทนช.ต้องการเทคโนโลยีและ นวัตกรรมที่อาจเริ่มตั้งแต่ฐานราก นำ



ภูมิปัญญาชาวบ้านมาใช้และต่อยอด หรือเทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมที่นำมาใช้บริหารจัดการน้ำ จะต้องเข้าถึงประชาชนได้ง่าย ในราคาที่เหมาะสม ให้นหน่วยงานของรัฐและประชาชนมีส่วนร่วม และปรับใช้กับสถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้ประโยชน์ให้มากขึ้น

“เทคโนโลยีการปรับปรุงคุณภาพน้ำ ระบบจ่ายน้ำที่มีประสิทธิภาพ ความมั่นคงของน้ำ การวิจัยเชิงประยุกต์ด้านเศรษฐกิจ BCG เสริมกับการประหยัดน้ำเพื่อเป็นต้นแบบการเพิ่มมูลค่าผลิตภาพน้ำ โรงเรือนอัจฉริยะที่ควบคุมน้ำ ดิน ปุ๋ย อย่างแม่นยำที่มีต้นทุนที่เข้าถึงได้และประหยัดเงินประหยัดน้ำ การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำโดยเฉพาะน้ำใต้ดิน โดยเฉพาะร่วมกับน้ำใต้ดิน” รักษาการที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์น้ำ สทสว. ยกตัวอย่าง

ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ระบุถึงความจำเป็นของการปฏิรูปโครงสร้างการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เนื่องจากปัญหาความมั่นคงด้านน้ำ คุณภาพน้ำ และภัยพิบัติ รวมถึงความท้าทายใหม่ทั้งการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและการใช้ที่ดินกับวิกฤตน้ำท่วม-น้ำแล้ง ตลอดจนความต้องการใช้น้ำเพิ่มขึ้นเนื่องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เมือง และการเปลี่ยนแปลงการปลูกพืช

“ประเทศไทยมีช่องว่างและจุดอ่อนของระบบ โครงสร้างและกฎหมายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยช่องว่างสำคัญคือในยามปกติไม่มีระบบบริหารจัดการน้ำเชิงพื้นที่ และจุดอ่อนด้านการจัดการวิกฤตน้ำ ไม่มีเครื่องมือ ศักยภาพและพนักงานในการจัดทำแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง-น้ำท่วมล่วงหน้า จึงเสนอให้มีกระทรวงทรัพยากรน้ำที่คิดอาวุธใหม่ 4 ชนิด

คือ 1) จัดตั้งองค์กรอัจฉริยะสำหรับทรัพยากรน้ำ เพื่อวิเคราะห์อุปสงค์-อุปทาน นวัตกรรมจัดการน้ำและรับมือการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 2) กองทุนทรัพยากรน้ำ เพื่อระดมทุนเพิ่มเติม 3) Sandbox เพื่อทดลองรูปแบบการบริหารจัดการใหม่และแก้ปัญหาคอขวดของกฎระเบียบและความแตกต่างของกลุ่มน้ำให้มีความมั่นคงและธรรมาภิบาล 4) กลไกทางเศรษฐกิจและเครื่องมือที่ไม่ใช้ราคา เช่น การมีส่วนร่วม” นักวิชาการเกียรติคุณ TDRI กล่าว

รศ.ดร.สุจิต ภูณชนกุลวงศ์ ประธานแผนงานวิจัยเข้มมุ่งการจัดการน้ำ ภายใต้การสนับสนุนของกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เสริมว่า ประเด็นสำคัญของการจัดการน้ำเชิงระบบต้องมีปฏิสัมพันธ์และบูรณาการในบริบทรับต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การแปรปรวนของสภาพการเมืองทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังต้องพัฒนาเครื่องมือที่หลากหลายและยืดหยุ่นในเชิงโครงสร้าง กฎระเบียบ และบริหารการเงิน

รวมถึงเทคโนโลยีที่เร่งรัดกระบวนการ การพัฒนากำลังคน

“แผนงานวิจัยคาดว่าจะช่วยสนับสนุนการเกษตรทันสมัย พื้นที่ท่องเที่ยวและพื้นที่สำคัญได้เร็วยิ่งขึ้น ลดความเสียหายและความเสี่ยงจากน้ำท่วมน้ำแล้งได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น การจัดการน้ำชุมชนมีประสิทธิผลมากขึ้น เกิดการบริหารจัดการน้ำที่มีธรรมาภิบาล เพื่อบริการประชาชนได้ดีขึ้น ประหยัดงบประมาณ และตอบสนองเป้าหมายในระยะยาวที่ได้ผลทั้งเชิงระบบและแบบบูรณาการ โดยมีโครงการสำคัญคือ เติบโตเข้าพระยา 2040 โครงการพัฒนาน้ำชุมชน การจัดการด้านความต้องการน้ำ และการเงินสำหรับน้ำ” รศ.ดร.สุจิต กล่าว

ดร.กิติพงศ์ พร้อมวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) กล่าวถึงบทบาทและกลไกของการวิจัยและนวัตกรรมต่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ว่าเรามีความจำเป็นเร่งด่วนในการปฏิรูปองค์กรและระบบการบริหารจัดการด้านน้ำ โดยจัดตั้งกระทรวงทรัพยากรน้ำเพื่อแก้ไขและพัฒนาระบบอย่างก้าวกระโดด

“การบริหารจัดการน้ำจะต้องประเมินความจำเป็นของเทคโนโลยีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งประเมินความสำคัญของเทคโนโลยีและผลกระทบสำหรับแหล่งเงินทุนต่างประเทศ รวมถึงการประเมินความพร้อมและศักยภาพของประเทศ ต้องมีงานวิจัยและนวัตกรรมเรื่องน้ำที่ตอบโจทย์ได้จริงและทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น พัฒนานวัตกรรมแก้ปัญหาปลายทางให้มีน้ำดีมีคุณภาพและรองรับวิกฤตน้ำท่วม-น้ำแล้งอย่างทันการผล รวมถึงมิติอื่นๆ อาทิ ที่ดิน คุณภาพดิน” ผอ.สอวช. กล่าว

SCOOP@NAEWNA.COM



โลกสีเขียว

'น้ำยั่งยืน'

ช่วงเทศกาลที่เราเสาดน้ำกัน อย่างสนุกสนานนั้น รู้หรือไม่ว่า...สถิติ การเข้าถึงน้ำของคนไทยเป็นอย่างไร? ซึ่งทรัพยากร "น้ำ" ถือเป็นสิ่งสำคัญ อย่างยิ่งต่อการดำรงชีวิต รวมถึงการ ดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ จากสถิติ แม้คนไทยสามารถเข้าถึงน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภคมากขึ้น เห็นได้จากสถิติ สัดส่วนสมาชิกในครัวเรือนที่ใช้ น้ำดื่ม จากแหล่งน้ำสะอาดที่เพิ่มขึ้นจาก 98% ในปี 2559 เป็น 99.5% ในปี 2562

ขณะที่สัดส่วนสมาชิกในครัว เรือนที่ใช้ส้วมที่ถูกสุขอนามัย และไม่ได้ ใช้ร่วมกับครัวเรือนอื่นอยู่ที่ 97.1% แต่ เรื่องคุณภาพน้ำ ยังเป็นปัญหาสำคัญที่ ต้องปรับปรุง โดยระหว่างปี 2553-2562 น้ำบริโภคในครัวเรือนมีเพียง 34.3% ที่มีคุณภาพเหมาะสมสำหรับการบริโภค ขณะที่ 49.1% ต้องปรับปรุงคุณภาพก่อน การบริโภคและ 16.6% มีคุณภาพไม่ เหมาะสมสำหรับการบริโภค

ทาง "สำนักงานสภาพัฒนาการ



เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ" หรือ สภาพัฒน์ ได้สร้างหลักประกันเรื่องน้ำ และการสุขภาพิบาล โดยจัดการอย่างยั่งยืน และมีสภาพพร้อมใช้สำหรับทุกคน ภายในปี 2573 ตั้งเป้าหมายหลัก ๆ เช่น ทุกคนต้องเข้าถึงน้ำดื่มที่ปลอดภัยและมี ราคาที่สามารถซื้อหาได้, ทุกคนต้องเข้า ถึงการสุขภาพิบาลและสุขอนามัยที่พอ เพียงและเป็นธรรมและยุติการจับจ่ายใน ที่โล่งโดยให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อ ความต้องการของผู้หญิง เด็กหญิงและ กลุ่มที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง

นอกจากนี้ต้องปรับปรุงคุณภาพ น้ำ ลดมลพิษ ขจัดการทิ้งขยะและลด การปล่อยสารเคมีอันตรายและวัตถุ อันตราย ลดสัดส่วนน้ำเสียที่ไม่ผ่านการ บำบัดลงครึ่งหนึ่งและเพิ่มการนำกลับมา ใช้ใหม่ และการใช้ซ้ำที่ปลอดภัยอย่าง ยั่งยืนทั่วโลก, เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในทุกภาคส่วนและสร้างหลักประกัน ว่าจะมีการใช้น้ำและจัดหาน้ำที่ยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ และ ลดจำนวนประชากรที่ประสบปัญหาการ ขาดแคลนน้ำ, ดำเนินการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำแบบองค์รวมในทุกระดับ รวมถึงผ่านทางความร่วมมือข้ามเขต แล่นตามความเหมาะสม

รวมทั้งการปกป้องและฟื้นฟู ระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับแหล่งน้ำ รวมถึงภูเขา ป่าไม้ พื้นที่ชุ่มน้ำ แม่น้ำ ชั้นหิน อุดมน้ำ และทะเลสาบ, ขยายความร่วมมือระหว่างประเทศและสนับสนุนการ เสริมสร้างขีดความสามารถให้แก่ประเทศ กำลังพัฒนาในกิจกรรมและแผนงานที่ เกี่ยวข้องกับน้ำและสุขภาพิบาล, สนับสนุนและเพิ่มความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการ จัดการน้ำและสุขภาพิบาล.

สงกรานต์ศึก.พีค
สะพัด1.4แสนล.
แห่จอร์จ.หัวหิน
สั่งแก้ตัวบินแพง
เงินสะพัด 'สงกรานต์'
หอการค้าไทยคาดใช้จ่าย
ทะลุ 1.4 แสนล้าน ยังเหลือ
งาน 'วันไหล' กินดื่มคึกคัก
ต่อเนื่องตลอดเดือน เม.ย.
(อ่านต่อหน้า 4)

ต่อจากหน้า 1

แก้ตัวบินแพง

คค.ชี้แจงปมตัวบินแพง

เมื่อวันที่ 15 เมษายน นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กระทรวงกลาโหม สั่งการในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้กระทรวงคมนาคมกำกับดูแลอัตราค่าโดยสารอากาศยานภายในประเทศ ให้มีการแข่งขันที่เป็นธรรมและสายการบินกำหนดอัตราค่าโดยสารที่เหมาะสมนั้น ทางกระทรวงคมนาคมได้รายงานสถานการณ์ราคาบัตรโดยสารภายในประเทศว่า ความต้องการการเดินทางทางอากาศกลับมาฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2565 เป็นช่วงไฮซีซั่นของการท่องเที่ยว โดยปริมาณผู้โดยสารภายในประเทศเพิ่มขึ้นถึง 85% และผู้โดยสารระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นถึง 53.89% ขณะที่สายการบินไม่สามารถเพิ่มจำนวนที่นั่งได้ทันต่อความต้องการ เพราะทุกสายการบินลดขนาดฝูงบินเพื่อรักษากระแสเงินสดในช่วงโควิด-19 ประกอบกับสายการบินทั่วโลกเร่งจัดหาอากาศยานพร้อมกัน ทำให้เกิดการแข่งขันจัดหาอากาศยานเพื่อให้บริการ

เร่งเพิ่มฝูงบิน-เวลาการบิน

นายอนุชากล่าวว่า นอกจากนี้ ราคาบัตรโดยสารการบินจะแตกต่างกันตามช่วงเวลา ที่ทำการซื้อ หากผู้โดยสารทำการวางแผนการเดินทางล่วงหน้า จะสามารถซื้อบัตรโดยสารได้ในราคาถูก แต่ที่ผ่านมาผู้โดยสารมีพฤติกรรมจองบัตรโดยสารช่วงใกล้วันเดินทางมากขึ้น ส่งผลให้ต้องซื้อบัตรโดยสารที่มีราคาแพงกว่า การจองล่วงหน้า สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแล จึงมีแนวทางการกำกับดูแลอัตราค่าโดยสารให้เกิดความเป็นธรรมทั้งกับผู้โดยสารและสายการบิน โดยสนับสนุนสายการบินเร่งเพิ่มจำนวนที่นั่งให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ซึ่งจะเป็ปัจจัยหนึ่ง ทำให้ราคาค่าโดยสารภาพรวมลดลงได้ โดยเพิ่มจำนวนอากาศยาน ปัจจุบัน กพท.ได้อนุญาตให้สายการบินเพิ่มจำนวนอากาศยาน ได้แก่ ไทยไลอ้อนแอร์เพิ่ม 7 ลำ ไทยเวียดเจ็ทแอร์ อยู่ระหว่างขออนุญาตเพิ่ม 3 ลำ การบินไทยเพิ่ม 6 ลำ และไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์เพิ่ม 2 ลำ

นายอนุชากล่าวว่า นอกจากนี้ให้สายการบินกลับมาใช้สล็อต (เวลาการบิน) เดิมที่หยุดทำการบินในช่วงโควิดเพื่อเพิ่มจำนวนเที่ยวบินให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้โดยสาร และประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสารวางแผนการเดินทางล่วงหน้า โดย กพท.ได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์และเฟซบุ๊กของ กพท. เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ กลไกกำหนดราคาค่าโดยสารของสายการบิน ให้ประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้าให้ได้บัตรโดยสารในราคาที่เหมาะสม

กพท.ลุ่มสกัดขายเกินเขตแดน

นายอนุชากล่าวว่า อีกทั้งทบทวนหลักเกณฑ์การกำกับดูแลค่าโดยสารเส้นทางภายในประเทศให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและส่งเสริมการแข่งขันตามกลไกตลาด ที่ผ่านมากพท.จัดประชุมหารือกับผู้แทนสายการบินและหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวบรวมปัญหา ข้อเสนอแนะการกำกับดูแลค่าโดยสารที่เหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ กพท.ได้ติดตามตรวจสอบราคาค่าโดยสารอย่างต่อเนื่อง โดยจัดทำรายงานค่าบัตรโดยสารเป็นรายไตรมาส มีเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ กพท. รวมทั้งสุ่มตรวจราคาบัตรโดยสารในช่วงที่มีความต้องการเดินทางสูง เพื่อตรวจสอบ

ไม่ให้สายการบินจำหน่ายบัตรโดยสารในราคาที่เกิดขึ้นกว่าอัตราเขตแดนที่กำหนด

“นายกรัฐมนตรีติดตามปัญหาราคาบัตรโดยสารเครื่องบิน โดยเฉพาะสายการบินต้นทุนต่ำที่ราคาเพิ่มสูงขึ้นมาก จึงสั่งการในที่ประชุม ครม. ให้คมนาคมกำกับดูแลอัตราค่าโดยสารภายในประเทศ ให้มีการแข่งขันที่เป็นธรรมและสายการบินกำหนดอัตราค่าโดยสารที่เหมาะสม พร้อมรับทราบรายงานสถานการณ์ราคาบัตรและแนวทางกำกับดูแลอัตราค่าโดยสารและกำกับคมนาคมติดตามดูแลค่าโดยสารให้เป็นธรรมกับผู้บริโภคอย่างใกล้ชิดต่อไป” นายอนุชากล่าว

เอกชนจัสคบ.แก้ปัญหาคิวบิน

นายธนวัฒน์ พูนศิลป์ ประธานที่ปรึกษาหอการค้า จ.สงขลา กล่าวว่า มีเสียงสะท้อนจากผู้โดยสารใช้บริการสายการบินโลว์คอสต์ว่า ราคาตั๋วโดยสารสูงเป็นประวัติการณ์ชนิดที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ไม่เป็นธรรมกับผู้โดยสาร ทำให้ไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาดูแลแก้ไข สำหรับสายการบินต้นทุนต่ำน่าจะมีความหมายควมคุมราคาเครื่องบินต้นทุนต่ำขายล่วงหน้า ระยะเวลาล่วงหน้าขายได้ในราคาเท่าไร ภายใน 7 วันราคาเท่าไร ราคาขึ้นได้ แต่ไม่ใช่จาก 2,000 บาทเป็น 5,000 บาท ควรมีประกาศออกมาให้สาธารณะตรวจสอบได้

“ราคาตั๋วเครื่องบินที่สูงมีกระทบต่อการเดินทาง โดยเฉพาะนักท่องเที่ยว เพราะเริ่มเปิดเมือง ทุกอย่างเริ่มดี แต่ตั๋วเครื่องบินแพงต่อไปไม่มีใครมา เพราะค่าใช้จ่ายไม่เฉพาะค่าเครื่องบินเพียงอย่างเดียว ยังมีค่าอื่นๆ เช่น ขึ้นรถ ลงเรือ ค่าที่พักซึ่งสูงมาก ทำให้ไม่มีใครอยากมาเที่ยว จะส่งผลกระทบต่อวงกว้าง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีหน้าที่กำกับ ต้องเข้าหาทางแก้ไขเพื่อนำเสนอไปยังสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ให้เข้ามาดูแล และผ่านทางศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดทางจังหวัดที่ต้องเข้ามาเป็นเจ้าภาพแก้ปัญหาเร่งด่วน เรียกตัวแทนสายการบินมาคุยหาทางออก ทั้งที่การให้บริการโลว์คอสต์ ไม่มีบริการอาหารว่างและเครื่องดื่มเสิร์ฟบนเครื่องด้วย” นายธนวัฒน์กล่าว

ท่องเที่ยวเข้าโหมคชะลอ2-3ด.

นายอดิษฐ์ ชัยรัตนานนท์ เลขาธิการสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (แอตต้า) เปิดเผยว่า ประเมินแนวโน้มภาคการท่องเที่ยว

หลังผ่านหยุดยาวช่วงเทศกาลสงกรานต์ ช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายนนี้ จะเข้าสู่ช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว (โลว์ซีซั่น) ของตลาดไทย เพราะเป็นช่วงหน้าฝน ทำให้การเดินทางลดลง รวมถึงตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วย ซึ่งต่างชาติเริ่มเข้าสู่โลว์ซีซั่นตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาแล้ว ในส่วนของตลาดต่างชาติระยะไกลอย่างยุโรป สหรัฐ และรัสเซีย ทำให้หลังสงกรานต์ไปแล้ว จะเห็นตัวเลขของภาคการท่องเที่ยวไทยชะลอตัวลงประมาณ 2 เดือนทั้งคนไทยและต่างชาติ

นายอดิษฐ์กล่าวว่า เดือนพฤษภาคมนี้จะเป็นเดือนที่เด็กนักเรียนเปิดเทอมกันแล้ว ผู้ปกครองไม่ได้พาบุตรหลานเที่ยวกับครอบครัวเหมือนช่วงปิดเทอม แต่ตลาดไทยเที่ยวไทย จะมีกลุ่มองค์กรหรือบริษัทเอกชน ในการเดินทางท่องเที่ยวเป็นคณะใหญ่เข้ามาช่วยสนับสนุนแทน เพราะราคาตั๋วเครื่องบิน หรือต้นทุนการเดินทางจะลดลงในช่วงหน้าโลว์ซีซั่น ในส่วนของกำลังซื้อและการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวตลาดไทยเที่ยวไทยนั้น ในกลุ่มของชนชั้นกลางและบนขึ้นไป ยังเป็นตลาดที่มีศักยภาพในการใช้จ่ายอยู่ แต่ตลาดกลางล่างลงไปยังถูกละเลยจากการระบาดโควิด-19 อยู่ โดยเฉพาะกลุ่มที่รายได้ยังไม่ฟื้นตัวกลับมา

“ตลาดต่างชาติเที่ยวไทย ประเมินว่าเดือนพฤษภาคมจะเป็นช่วงโลว์ที่สุดของตลาดนี้ ก่อนเข้ามาอีกครั้งเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ถือเป็นช่วงเริ่มต้นของฤดูกาลท่องเที่ยว (ไฮซีซั่น) ในประเทศระยะใกล้ ทั้งไต้หวัน สิงคโปร์ อาเซียน และเกาหลี เพราะในประเทศเหล่านี้จะเป็นช่วงฤดูร้อน (ซัมเมอร์) ทำให้คนออกเดินทางท่องเที่ยวมากขึ้น” นายอดิษฐ์กล่าว

มองไม่เห็นหาเสียงหนุนเที่ยวไทย

นายอดิษฐ์กล่าวว่า นโยบายของพรรคการเมืองช่วงใกล้การเลือกตั้งนี้ ประเมินในแง่ของนโยบายที่เกี่ยวข้องกับภาคการท่องเที่ยว ยังไม่เห็นความชัดเจนมากเท่าที่ควร เพราะส่วนใหญ่พรรคการเมืองจะพูดถึงตัวเลขจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ เน้นยกภาพธุรกิจการท่องเที่ยวให้เป็นเครื่องมือในการกระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวม แต่มาตรการต่างๆ ที่จะออกมาให้ตลาดท่องเที่ยวเติบโตขึ้น ขั้นตอนการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ อาทิ การพัฒนาบุคลากร อย่างการชิงประมาณอสังหาริมทรัพย์ในภาคการท่องเที่ยว จะทำอย่างไร สิ่งเหล่านี้ยังไม่เห็นภาพชัดเจนเท่าที่ควร

นายอดิษฐ์กล่าวว่า รวมถึงในด้านการตลาด

ที่หากเราต้องการให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในจำนวน 25-28 ล้านคน ภาคการท่องเที่ยวเติบโตขึ้นกว่าเดิมนั้น ถามว่าเราจะมีมาตรการใดมารองรับ เพื่อป้องกันการกระจุกตัวของนักท่องเที่ยว ทำให้การท่องเที่ยวกระจายรายได้ไปในหลายจังหวัดหรือหลายพื้นที่มากขึ้น การท่องเที่ยวเมืองรองจะทำอย่างไรให้มีศักยภาพมากขึ้นสำคัญที่สุด คือ ความปลอดภัยของภาคการท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและต่างชาติ ทั้งหมดนี้ถือเป็นสิ่งที่เราต้องการให้มีมาตรการหรือกระบวนการที่ชัดเจนมากขึ้น

สงกรานต์พีคสะพัด1.4แสนล้าน

นายธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ กล่าว ว่า บรรยากาศสงกรานต์ปี 2566 นี้ คึกคักกว่าที่คาดไว้ โดยปัจจัยสนับสนุนสำคัญ คือ คนไทยและต่างชาติที่สนใจเล่นน้ำสงกรานต์อันยาวนาน 3 ปี ภาคเอกชนและหน่วยงานรัฐมีการโปรโมตกิจกรรมและเชิญชวนครั้งใหญ่อีกครั้ง กระแสโซเชียลถึงบรรยากาศสงกรานต์และการส่งต่อได้กระตุ้นการออกมาเที่ยวและร่วมเล่นน้ำกันกับภาพความสนุกสนานยังเป็นแรงจูงใจให้เดินทางเข้าไปร่วมกิจกรรมนั้นๆ อีกทั้งสงกรานต์เป็นเทศกาลที่รับรู้และได้รับความสนใจระดับโลก ที่ทำให้ไทยเป็นประเทศจุดหมายปลายทางที่จะมาท่องเที่ยว

“แม้กระทั่งได้เห็นภาพนายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา) เข้าไปร่วมเล่นน้ำสงกรานต์กับนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติ ที่ถนนข้าวสาร ขณะที่เล่นสงกรานต์ที่เชียงใหม่ จากที่ได้สำรวจก่อนหน้านี้ประชาชนที่เตรียมวางแผนไปเที่ยวเชียงใหม่ก็ยังยืนยันไปเที่ยวและเล่นน้ำ ทั้งที่มีปัญหาฝุ่น PM2.5 พบวกกับที่ประเมินจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทยกว่า 1 ล้านคนต่อเดือน และปกติต่างชาติจะพักในไทยเฉลี่ย 9 วันต่อทริป ใช้จ่ายเฉลี่ยคนละ 5 พันบาท ดังนั้น สงกรานต์ปีนี้เงินใช้จ่ายทั้งของคนไทยและต่างชาติน่าจะทะลุ 1.4 แสนล้านบาท จากประเมินไว้ก่อนสงกรานต์อยู่ที่ 1.23 แสนล้านบาท และส่วนใหญ่เป็นเงินใช้จ่ายของคนไทย หากย้อนหลังจะใกล้เคียงกับปีสะพัดปี 2562 ที่ถือว่าพีคสุด และด้วยอากาศร้อนอบอ้าวและยังเหลืออีกหลายพื้นที่ยังมีกิจกรรมเล่นสงกรานต์ (วันไหล) ความคึกคักต่อการหาเสียงก่อนเข้าเลือกตั้ง บรรยากาศคอกเที่ยวและกินดื่มก็น่าจะยังคึกคักต่อ ตลอดเดือนเมษายนนี้” นายธนวรรธน์กล่าว

นักวิชาการเร่งรบ.ใหม่แก้ข้อ

นายธนวรรธน์กล่าวว่า การเลือกตั้งเมื่อจัดตั้งรัฐบาลใหม่สำเร็จแล้ว มองว่าสิ่งที่รัฐต้องดำเนินการ คือ การกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้น ที่ยังเป็นสิ่งควรทำ และการลดความเหลื่อมล้ำเป็นสิ่งควรทำเช่นกันในช่วงเศรษฐกิจยังไม่กลับมาฟื้นเต็มที่ หากมีการทำมาตรการกระตุ้นระยะสั้นในปีนี้อาจช่วยให้เศรษฐกิจขยายตัวในรอบ 3-4% โดยสิ่งที่รัฐใหม่ควรแก้ไขเป็นหลักคือโครงสร้างเศรษฐกิจให้มีความยั่งยืนในระยะยาว รัฐบาลใหม่ควรมีนโยบายเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะปานกลาง เพื่อช่วยสร้างโครงสร้างเศรษฐกิจยั่งยืนในระยะยาว ให้เติบโตไปพร้อมความต้องการของกระแสโลก การมุ่งจะสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจระยะสั้น ประเทศไทยก็ยังไม่สามารถแข่งขันในระดับประเทศได้ แต่เมื่อรัฐบาลกำหนดโครงสร้างและแผนระยะยาว ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือมองแค่ระยะสั้นเป็นปีหรือสองปี ซึ่งหากสามารถผลักดันได้ตามแผนโครงสร้างที่วางไว้จะทำให้เศรษฐกิจไทยแข็งแกร่งยั่งยืน และเติบโตระยะยาว 4-5% ต่อปี ดังนั้น การลงทุนควรทำในโครงสร้างพื้นฐานเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นทางเศรษฐกิจ

นายธนวรรธน์กล่าวต่อว่า ขณะนี้มองถึง 8 ด้านที่เป็นปัญหาและต้องแก้ไข ได้แก่ 1.ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ในไม่กี่ปีสัดส่วนคนไทยมีอายุเกิน 60 ปี จะเกิน 20% ของประชากรประเทศ และทะลุ 30% ภายในช่วง 10 ปี 2.อัตราการเกิดของคนไทยติดลบทุกปี อัตราการเสียชีวิตสูงกว่าอัตราการเกิด ที่สำคัญจะทำอย่างไรให้ประเทศไทยคงสัดส่วนของประชากรอาศัยอยู่ในประเทศมากขึ้น รัฐควรสนับสนุนการเกิดเพื่อรักษากำลังแรงงานในอนาคต 3.สนับสนุนให้ชาวต่างชาติพักอาศัยในประเทศมากขึ้นภายใต้กฎหมายอย่างเป็นระบบ จะช่วยให้รายได้จากภาษีเข้ารัฐและเพิ่มกำลังซื้อในประเทศมากขึ้น 4.คุณภาพทางการศึกษาเป็นเรื่องที่จำเป็นมาก เพราะไทยมีอุปสรรคเรื่องคุณภาพทางการศึกษา เนื่องจากระบบการศึกษาไม่ตอบสนองในการผลิตคนให้สอดคล้องกับยุคสมัย และเป็นเรื่องสำคัญในวันนี้ เช่น การใช้ภาษาที่สามในการสื่อสาร โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ การใช้การคำนวณทางคณิตศาสตร์ และความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ในการพัฒนา

ห่วงทุนเทกอวิฤตให้เอสเอ็มอี

นายธนวรรธน์กล่าวต่อว่า 5.รัฐต้องเร่งรูปพื้นฐานการบริหารประเทศ โดยแก้ปัญหา

คอร์รับชั่น ปัจจุบันปัญหานี้มีมากขึ้นจากการแพร่หลายผ่านสื่อโซเชียลมีเดียในเรื่องที่รัฐปล่อยให้ธุรกิจเสียหายมากขึ้น ซึ่งสร้างความเดือด

(อ่านต่อหน้า 7)

ต่อจากหน้า 4

แก้ตัวบินแพง

ร้อนให้กับผู้ประกอบการรายย่อยและกระทบการเติบโตเศรษฐกิจประเทศ เนื่องจากรายได้ไม่เข้าสู่ระบบอย่างแท้จริง 6.รัฐควรวางพื้นฐานเรื่องเทคโนโลยีและดิจิทัลให้ทันสมัย และการส่งเสริมการใช้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปตามเทรนด์สังคมโลก ควรปรับใช้เพราะจะเพิ่มขีดความสามารถให้กับการแข่งขันของประเทศได้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งสนับสนุนให้เศรษฐกิจไทยโตต่อเนื่อง ควบคู่กับ 7.การพัฒนาทักษะแรงงานให้มีคุณภาพมากขึ้น และ 8.แก้ปัญหาเรื่องกฎเกณฑ์ทางธุรกิจที่เป็นอุปสรรคและส่งผลกระทบต่อต้นทุนการทำธุรกิจ

ศก.Q2พึ่งพาใช้จ่ายในปท.

นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธานกรรมการหอการค้าไทย และประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์อาหารแปรรูปและอาหารแห่งอนาคต สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า เศรษฐกิจภายในประเทศช่วงไตรมาส 2/2566 ของไทย จะมีการขับเคลื่อนด้วยเม็ดเงินจากการเลือกตั้งเป็นหลัก เพราะเงินสะพัดลงในหลายพื้นที่ที่พรรคการเมืองหาเสียงช่วงโค้งสุดท้ายก่อนวันการเลือกตั้ง ซึ่งเงินหมุนเวียนนี้จะเข้ามาทดแทนเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐที่หมดลง ประกอบกับภาคการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวอย่างชัดเจน จากนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศไทยมากขึ้น ทำให้เกิดการใช้จ่ายใช้สอยตามต่างจังหวัดทั่วประเทศ

นายวิศิษฐ์กล่าวต่อว่า ขณะที่ภาคการส่งออกยังมีตัวเลขติดลบจากสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าหลัก อย่างสหรัฐที่มีปัญหาและเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ทำให้การส่งออกยังเป็นตัวเลขติดลบ และเป็นไตรมาสที่การส่งออกติดลบสูงสุด เมื่อเทียบกับไตรมาส 2/2565 ตัวเลขจากฐานเดิมค่อนข้างสูงตั้งแต่เดือนมีนาคม 2565 ที่มีการส่งออกสูงสุดและสูงต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การส่งออกยังสามารถส่งออกได้ แต่ปริมาณการส่งออกของสินค้าจะลดน้อยลง แม้เป็นฤดูที่การส่ง

ออกผลไม้จะดีคึกคัก แต่ด้วยปัญหาเศรษฐกิจของคู่ค้าเกิดปัญหา จึงส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อของผู้บริโภคลดลงอย่างเห็นได้ชัด อีกทั้งหลายประเทศคู่ค้าที่ทำการซื้อขายสินค้า ยังคงมีสต็อกสินค้าคงเหลือเดิม และกำลังระบายสินค้าเก่า จึงมีการชะลอการสั่งซื้อออเดอร์สินค้าล็อตใหม่เข้าประเทศ ส่วนกระแสที่เงินเดินทางขยายสายพันธุ์สู่เรียนที่มีการปลูกเพิ่มมากขึ้นเพื่อบริโภคภายในประเทศ และการส่งออกนอกประเทศ ประเด็นนี้ไม่เป็นผลกระทบต่อไทย เพราะการเพาะปลูกของจีนยังไม่เทียบเท่ากับสายพันธุ์ไทย เนื่องจากสภาพภูมิอากาศและการเพาะปลูกของไทยเอื้ออำนวยมากกว่า จึงทำให้คุณภาพดีกว่า แต่ก็ไม่ควรวางใจเพราะการพัฒนาเรื่องคุณภาพของสินค้าไทย ยังต้องทำต่อเนื่อง และเชื่อว่าประเทศคู่ค้ายังสั่งสินค้าจากไทยเหมือนเดิม ดังนั้นต้องคงรักษาคุณภาพและพัฒนาสินค้าให้มากขึ้น

จีรับใหม่เร่งจัดการศก.ซาลง

นายวิศิษฐ์กล่าวต่อว่า เมื่อการเลือกตั้งเสร็จสิ้นและได้รับรัฐบาลใหม่แล้ว สิ่งที่ต้องการให้รัฐใหม่เร่งจัดการ คือ การแก้เศรษฐกิจที่อยู่ในช่วงซาลง ซึ่งเป็นเรื่องยาก เพราะปัญหาการส่งออกเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจปีนี้ ทีมเศรษฐกิจของรัฐหากเข้ามาจัดการปัญหาหรือแก้ไขงานได้ดีด้วยความเข้าใจสภาวะเศรษฐกิจมองว่ามีโอกาสจะพลิกฟื้นเศรษฐกิจไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ทำตัวเลขออกมาได้ดีในหลายๆด้านได้เช่นกัน

ห้องพักหัวหิน-ชะอำจองแน่น

นางวาสนา ศรีกาญจนา นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวหัวหิน-ชะอำ กล่าวว่า จากการสอบถามสมาชิกสมาคมที่เป็นผู้ประกอบการโรงแรมที่พักทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กใน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี มียอดจองที่พัก 80-90% ยังไม่นับลูกค้าแบบวอล์กอิน ซึ่งโรงแรมหลายแห่งเต็ม 100% และอาจต้องไปพักที่โรงแรมในอำเภอข้างเคียงแทน ทำให้เทศกาลสงกรานต์ปีนี้มีบรรยากาศคึกคักมากที่สุดเป็นปีแรกหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย คาดว่าจะมีเงินสะพัดกว่า 100 ล้านบาทอย่างแน่นอน เพราะห้องพักในพื้นที่กว่า 20,000 ห้องเต็มเกือบหมด ส่งผลดีไปถึงกลุ่มธุรกิจร้านอาหาร บิมน้ำมัน ของที่ระลึก สวนสนุกสวนน้ำ สนามกอล์ฟ ฯลฯ ทั้งนี้ หัวหินมีความได้เปรียบเพราะ

เป็นเมืองท่องเที่ยวใกล้กรุงเทพฯ และเส้นทางคมนาคมเริ่มสะดวกมากขึ้น การเดินทางมาท่องเที่ยวพักผ่อน รับประทานอาหาร จึงเป็นเรื่องสะดวกอย่างยิ่ง

คนเที่ยว'บ้านกรูด'วันละหมื่น

นายอิศรา กาญจนรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกรูด อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า เทศกาลสงกรานต์ปีนี้ บ้านกรูดจัดงานมิวสิกเฟสติวัล บ้านกรูด ฟิลล์คิต 2023 ระหว่างวันที่ 14-15 เมษายน บริเวณชายหาดบ้านกรูดปรากฏว่า คึกคักเป็นอย่างมาก มีอุบัติเหตุเล็กน้อย แต่ไม่มีเหตุทะเลาะวิวาท ตามประเพณีท้องถิ่นของบ้านกรูดจะเล่นน้ำสงกรานต์ต่อเนื่อง 5 วันเต็ม ตั้งแต่วันที่ 13-17 เมษายน ทั้งนี้ ในพื้นที่บ้านกรูดทั้งเขตเทศบาลและ อบต. มีรีสอร์ทที่พักทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่กว่า 50 แห่ง ยอดจองห้องพักเต็ม 100% ปีนี้ถือว่าคึกคักที่สุดหลังจากสถานการณ์โควิดคลี่คลาย โดยในวันที่ 14-15 เมษายน คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวแวะมาเที่ยวบ้านกรูดวันละกว่า 10,000 คน ประเมินรายได้ช่วงเทศกาลสงกรานต์ คาดว่ามีเม็ดเงินไหลเข้าบ้านกรูดกว่า 100 ล้านบาท

คาดสะพัดประจวบฯ500ล้าน

นายอาชวันต์ กงกนันทน์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า สำหรับบ้านกรูดเป็นกิจกรรมสงกรานต์แบบฟิลล์คิต เนื่องจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีความสวยงามมากที่สุดอีกแห่งหนึ่ง วิวดสวย ทรายสะอาด ชายหาดกว้างและยาว การจัดกิจกรรมในรูปแบบงานสงกรานต์กับเทศกาลดนตรีนี้ เพื่อส่งเสริมการพักค้างแรม และการเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงภายใน อ.บางสะพาน อาทิ พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ วัดทางสาย ฯลฯ ทั้งนี้ ประจวบคีรีขันธ์ เป็นจังหวัดที่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ จึงเป็นตัวเลือกที่ดีในการเดินทางท่องเที่ยว

นายอุดมสุข นิมเขียน นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า ปีนี้เป็นปีพิเศษ เนื่องจาก จ.ประจวบคีรีขันธ์ กระตุ้นการท่องเที่ยวโดยจัดเทศกาลสงกรานต์ทั้ง 8 หาด 8 อำเภอของจังหวัด ถือเป็นมหาสงกรานต์ที่ยาวที่สุด คาดการณ์ว่าเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ เม็ดเงินจะสะพัดในจังหวัดมากกว่า 500 ล้านบาท

หาดใหญ่แซงปีเงินหมุนพันล.

นายสิทธิพงษ์ สิทธิภัทรประชา นายกสมาคม

โรงแรมหาดใหญ่-สงขลา กล่าวว่า ภาพรวมเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ดีเยี่ยมทีเดียว นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาจำนวนมาก เฉพาะวันที่ 12 เมษายน เข้ามาประมาณ 12,000 คน กระจุกลงในอำเภอหาดใหญ่อย่างล้นหลาม มีนักท่องเที่ยวชาวไทยออกมาเล่นน้ำร่วมกับนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย แม้วันสงกรานต์ปีนี้ไม่ตรงกับวันหยุดสุดสัปดาห์ ประกอบกับยังอยู่ในช่วงถือศีลอด ทำให้นักท่องเที่ยวจากมาเลเซียอีกจำนวนหนึ่งที่ไม่ได้เข้ามา แต่เทศกาลสงกรานต์ครั้งนี้สร้างรายได้ให้กับพ่อค้าแม่ค้า ผู้ประกอบการอย่างมาก ทุกอย่างขายได้หมด และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือ ท่องเที่ยวกันแบบเที่ยวจริงๆ จับจ่ายซื้อสินค้ากันอย่างคึกคัก ไม่ได้ยังคงเหมือนช่วงปกติ คาดว่ามีเงินสะพัดมากกว่า 1 พันล้านบาท

เชียงใหม่ยอดเที่ยวเข้าเป้า

นายพลเอก ประชานัฐ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ เผยงานป่าเวณีปีใหม่เมืองเจียงใหม่ว่า ก่อนเริ่มงานคาดมีนักท่องเที่ยวจองห้องพักเพียง 40-50% เนื่องจากสถานการณ์ฝุ่นควัน แต่ช่วงจัดงาน นักท่องเที่ยวจองห้องพักถึง 70-80% ที่สำคัญเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติกว่า 60% คนท้องถิ่น 40% การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ ประเมินรายได้ หรือเงินหมุนเวียนกว่า 1,100 ล้านบาท

“รายได้หลักมาจากคนท้องถิ่นและพื้นที่ใกล้เคียง จับจ่ายใช้สอยช่วงสงกรานต์มากที่สุด อาทิ ค่าที่พัก ค่าเดินทาง ร้านอาหาร ตลาดสด และห้างสรรพสินค้า ที่นิยมไปจับจ่ายใช้สอย เพื่อ

หลบฝุ่นควันอากาศร้อน ก่อนออกไปเล่นสาดน้ำ ค่าใช้จ่ายส่วนมากเป็นค่าเลี้ยงสังสรรค์ ค่ายาน้ำดื่ม ห้างใหญ่ หรือผู้สูงอายุตามประเพณีล้านนาที่มีสัดส่วนกว่า 75% นอกนั้นเป็นค่าใช้จ่ายอื่นตามความจำเป็น” นายพลเอกกล่าว

นายพลเอกกล่าวอีกว่า เริ่มมีผู้เดินทางกลับภูมิลำเนา หรือไปทำงานแล้ว หลังหยุดยาว 4-5 วัน ส่วนโรงแรมและที่พัก อาจลดค่าที่พักลง 30-40% เพื่อดึงดูดลูกค้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้น หลังเทศกาลสงกรานต์ เชื่อว่ายังมีนักท่องเที่ยวที่ต้องมารวมเที่ยวเชียงใหม่อีกมาก เพราะค่าใช้จ่ายถูกกว่า

ร.เหนือชี้ทุนจีนพุ่งเป้าสั่งหา

นางละเอียด บุ่งศรีทอง ที่ปรึกษาสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ (ตอนบน) เปิดเผยว่า ธุรกิจท่องเที่ยวกลับมาตามจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีความกังวลในเรื่องนักลงทุนต่างชาติ ที่จะเข้ามาทำทัวร์ราคาต่ำกว่าทุน หรือทัวร์ศูนย์เหรียญ สู้กับธุรกิจของคนไทย ซึ่งในเชียงใหม่ ขณะนี้ยังไม่เห็นการเข้ามาของฝั่งธุรกิจท่องเที่ยว แต่กระแสที่พูดถึงกันเป็นฝั่งของอสังหาริมทรัพย์เป็นหลัก ที่เห็นนักลงทุนต่างชาติ ออกมาเข้ามาและเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น

“เราเห็นทั้งการเข้ามาลงทุนจริงๆ หรือการเข้ามาซื้อเพื่ออยู่อาศัย รวมถึงมีการซื้อไว้ตั้งแต่ปี 2562 แต่ติดช่วงโควิดระลอก 3 ปีที่ผ่านมา ทำให้ต้องกลับมาสานต่อในปีนี้ ในแง่การเริ่มต้นทำธุรกิจ หรือการเตรียมอยู่อาศัยต่างๆ โดยเริ่มได้ยินข่าวว่าจีนและไต้หวันต้องการเข้ามาลงทุนในไทยมากขึ้น เพราะอาจเป็นช่วงที่อยากหาซื้อ

อสังหาที่มีราคาดี และอสังหาในไทยก็ตอบโจทย์ได้” นางละเอียดกล่าว

รอยต่อ45วันจีนเที่ยวไทยบูม

นางละเอียดกล่าวว่า ตอนนี้ยังไม่เห็นความคึกคักของนักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในเชียงใหม่ หรือภาคเหนือ โดยเฉพาะในภาคการท่องเที่ยวและตลาดคนจีน เพราะรัฐบาลจีนก็ยังไม่ได้ปล่อยให้วีซ่าเดินทางเข้ามาเที่ยวไทยได้ง่ายมากนัก เพราะใช้เวลาขอประมาณ 30-45 วันอยู่ ทำให้การเข้ามาท่องเที่ยวไทยหรือเข้ามาทำธุรกิจ คงไม่ได้ง่ายมากนัก โดยสัดส่วนนักท่องเที่ยวจีนในเชียงใหม่ อยู่อันดับที่ 5 ถือว่าไม่ได้มีจำนวนมากนัก เทียบกับจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในภาพรวม ที่มียุโรป สหรัฐ เกาหลี และกลุ่มอาเซียน อาทิ ไต้หวัน ซีแอลเอ็มวี เข้ามามากที่สุด เพราะมีเที่ยวบินตรงเดินทางได้สะดวกกว่า

นางละเอียดกล่าวว่า แม้จีนมีการอนุญาตให้ทำทัวร์ท่องเที่ยวไปต่างประเทศได้ และไทยเป็นจุดหมายปลายทางอันดับต้นๆ แต่ขณะนี้ก็ยังเห็นการเข้ามาเที่ยวไทยของคนจีนแบบกรุ๊ปทัวร์น้อยอยู่ ส่วนใหญ่จะมาแบบเที่ยวด้วยตัวเอง (เอพีไอที) มากกว่า อาจเป็นเพราะขั้นตอนในการออกจากประเทศต้นทาง ยังไม่ได้สะดวกมากนักด้วย ส่วนผู้ประกอบการในธุรกิจท่องเที่ยว อย่างทัวร์ หรือโรงแรม เทียบเป็นสัดส่วนน่าจะอยู่ไม่ถึง 10% ของภาพรวม เพราะจีนยังไม่ได้ผ่อนคลายนโยบายการมาขนาดนั้น และพยายามอยากสร้างเศรษฐกิจในประเทศให้ฟื้นตัวก่อนมากกว่า เชิงการลงทุนหรือการท่องเที่ยว จึงยังไม่ได้ออกมาง่ายๆนัก

ชงข้อเสนอรัฐบาลใหม่

ลุ้นส่งออก

อาหาร

1.5 ล้านล้าน



สำหรับอาหารของไทยถือเป็นหนึ่งในครัวโลก ในปี 2565 ล่าสุดไทยเป็นผู้ส่งออกอาหารอันดับ 13 ของโลก

มีมูลค่าการส่งออก 1.51 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึง 22% ท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว ส่งผลภาคการส่งออกของไทยในภาพรวมชะลอตัวตามในเวลา มี และการเมืองไทยที่กำลังจะได้รัฐบาลชุดใหม่หลังการเลือกตั้ง ผู้ประกอบการอาหารของไทยต้องการการสนับสนุนอย่างไรบ้างนั้น “นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา” รองประธานกรรมการหอการค้าไทย นายกสมตมการค้าอาหารอนาคตไทย และนายกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป ให้สัมภาษณ์กับ “ฐานเศรษฐกิจ” ไว้อย่างน่าสนใจ

2 เดือนแรกปี 2.2 แสน.

นายวิศิษฐ์ กล่าวว่า ในปี 2566 สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป คาดการณ์ส่งออกสินค้าอาหารของไทยจะขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 0-2% โดยช่วง 2 เดือนแรกปีนี้ส่งออกแล้ว 221,440 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 7.9% โดยกลุ่มสินค้าอาหารที่ยังขยายตัวต่อเนื่องได้แก่ ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง, ผลไม้สด แช่เย็นแช่แข็ง และแห้ง, ไขมันและน้ำมันจากพืชและสัตว์, นมและผลิตภัณฑ์นม เป็นต้น ส่วนที่ขยายตัวลดลง เช่น ผักสดแช่เย็นแช่แข็ง และแห้ง, เครื่องเทศและสมุนไพร, ข้าวโพด, ชุปและอาหารปรุงแต่ง เป็นต้น

สำหรับปัจจัยสนับสนุนสินค้าอาหารให้ขยายตัวที่สำคัญ ได้แก่ ภาคการท่องเที่ยวและการบริโภคของภาคเอกชนไทยฟื้นตัว รวมถึงการฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศ, ความต้องการอาหารมีแนวโน้มสูงขึ้นเนื่องจากเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต ซึ่งประเทศไทยมีคุณภาพสินค้าที่ดี และราคาแข่งขันได้, ด้านต้นทุนพลังงานเริ่มลดลง ค่าระวางเรือขนส่งสินค้า และพื้นที่ระวางเรือเข้าสู่สมดุล, การขยายการเจรจาการค้ากับตลาดใหม่ รวมถึงการใช้ประโยชน์จากความตกลงทางการค้า

ปัจจัยเสี่ยงยังอีก

ขณะที่ยังมีปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ เช่น เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มถดถอยอย่างชัดเจน กำลังซื้อต่ำ, การส่งออก



การส่งออกสินค้าอาหารของไทย 3 ปีซ้อนหลัง

หน่วย : ล้านบาท



อุตสาหกรรมเกษตร



ที่มา : สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป

โดยรวมมีแนวโน้มชะลอตัวผลจากเศรษฐกิจและกำลังซื้อที่ลดลงจากภาวะเงินเฟ้อ, ค่าไฟฟ้า ดอกเบี้ย ที่เป็นต้นทุนธุรกิจมีแนวโน้มสูงขึ้น, ผู้ประกอบการบางกลุ่มยังไม่สามารถฟื้นตัวได้ รวมถึงปัญหาหนี้สินมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น, ความแปรปรวนของสภาพ

ภูมิอากาศทั่วโลก และภัยธรรมชาติ อาจส่งผลต่อปริมาณวัตถุดิบในการผลิต และความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ และมาตรการกีดกันการค้าที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นยังเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญ

ชงข้อเสนอรัฐบาลใหม่

อย่างไรในส่วนของอุตสาหกรรมอาหาร มีข้อเสนอต่อรัฐบาลใหม่ที่จะเข้ามา โดยเป็นข้อเสนอในภาพรวมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และช่วยเหลือเอสเอ็มอีที่เป็นผู้ประกอบการส่วนใหญ่ของประเทศ ได้แก่ การกระตุ้นการลงทุนของประเทศที่เป็นอีกเครื่องยนต์สำคัญของเศรษฐกิจไทย โดยมุ่งเป้าดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ๆ เช่น การแพทย์ และสุขภาพ พลังงานสะอาด อาหารแปรรูป และอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยขยายตัวได้ต่อเนื่องในระยะยาว

นอกจากนี้ควรมีมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ให้สามารถปรับตัวรับมือความเสี่ยงผลจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ยที่ทยอยปรับสูงขึ้น ดันทุนการผลิตสินค้าสูงขึ้นในภาวการณ์การแข่งขันและแรงกดดันด้านมาตรการกีดกันการค้าต่างๆ

การลดกฎระเบียบที่ซ้ำซ้อน ซึ่งเป็นต้นทุนที่ลดความสามารถในการแข่งขัน และเน้นส่งเสริมยกระดับ

โครงสร้างการผลิต นวัตกรรมเทคโนโลยี รวมถึงงานวิจัยต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และเพิ่มมูลค่ารายได้ให้แก่สินค้าประชาชนและประเทศชาติ

หาเทคโนโลยีใหม่ในการผลิตไฟฟ้า หรือการใช้พลังงานทดแทนที่สามารถพึ่งพาตัวเองได้มากขึ้น, การส่งเสริมนโยบาย BCG Economic Model ซึ่งสอดคล้องกับบริบทโลก พร้อมกันนี้ให้เร่งการเจรจาการค้าเสรีกับคู่ค้าสำคัญ และสร้างโอกาสทางการค้าในตลาดประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงตลาดที่มีกำลังซื้อสูง

“มาตรการต่างๆ ที่ใช้ในการหาเสียง ควรเน้นมาตรการระยะกลางและระยะยาวที่จะช่วยพัฒนาให้ประชาชน

และธุรกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น สร้างสิ่งแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจให้ประชาชนหารายได้เอง อีกทั้งควรจัดให้มีการจัดหาการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนและธุรกิจโดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกและสร้างความปลอดภัยลดการใช้ดุลพินิจ หาแนวทางพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เกิดความยั่งยืนที่แท้จริง”

ทั้งนี้หากได้รัฐบาลใหม่แล้วภาคเอกชนขอรัฐเปิดโอกาสในการร่วมแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นการแก้ไขปัญหาในความท้าทายที่เอกชนกำลังเผชิญอยู่ เช่น เรื่องค่าแรง ความผันผวนของค่าเงินบาท และต้นทุนค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้น เพราะปัจจัยเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อภาคเอกชนและต่อเนื่องถึงภาคเศรษฐกิจ ●

NEXT GEN

“การรับประทาน อาหารสุก ๆ ดิบ ๆ ทำให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคจากพยาธิ เนื่องจากในอาหารเหล่านี้มักพบพยาธิหลากหลายชนิดอาศัยอยู่ ทีมวิจัยจึงมองหาสารสกัดจากธรรมชาติที่มีสรรพคุณกำจัดพยาธิได้ และค้นพบว่าใบชาอ่อนซึ่งเป็นวัสดุเหลือจากการเกษตรที่ไม่ได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์นั้นมีสรรพคุณในเรื่องนี้” เป็นที่มาของผลงาน “ผงกำจัดพยาธิในอาหารจากใบชาอ่อนธรรมชาติ Boega” โดย ทีมโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิยะลา ซึ่งได้รับ รางวัลชนะเลิศสิ่งประดิษฐ์ด้านอาหาร ระดับเยาวชน จากเวที Thailand New Gen Inventors Award : I-New Gen Award 2023 ระดับมัธยมศึกษา

ซึ่งวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์นี้ก็สามารถใช้ได้โดยง่าย เพียงใส่น้ำและผง Boega ลงในภาชนะที่เตรียมไว้ จากนั้นนำอาหารสดมาแช่ทิ้งไว้ 15-20 นาที แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด เพียงเท่านี้ก็สามารถนำวัตถุดิบไปประกอบอาหาร หรือรับประทานได้ตามปกติ ซึ่งผลิตภัณฑ์นี้สามารถกำจัดพยาธิได้อย่างสะดวก รวดเร็ว อีกทั้งไม่มี

สารตกค้างและสารก่ออันตรายต่อร่างกาย จึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม



'ผงสกัดจากใบชาอ่อน' นวัตกรรมกำจัดพยาธิ ผลงานนักวิทย์ Nex Gen 'ฝีมือนักเรียนยะลา'



สำหรับรายละเอียดของ “ผงกำจัดพยาธิ” นี้ ตันนิม จะประกิยา ตัวแทนของทีมนักเรียนรร.ธรรมวิทยามูลนิธิยะลา ให้ข้อมูลว่า ทางทีมได้เลือกนำใบชาอ่อนมาพัฒนาผงกำจัดพยาธิ เพราะเป็นส่วนที่ไม่ได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์ทางการเกษตรซึ่งใบชาอ่อนมีสรรพคุณในการกำจัดพยาธิ จึงนำมาศึกษาค้นคว้าด้วยการทดสอบผงใบชา 5 กรัมต่อน้ำ 100 มิลลิลิตร โดยผลทดลองพบว่าสามารถกำจัดพยาธิได้ดีภายในเวลาเฉลี่ยเพียง 5.04 นาทีเท่านั้น

และมีความปลอดภัยต่อมนุษย์ และนี่เป็นข้อมูล ที่ทางตัวแทนของทีมนักเรียน ซึ่งคิดค้นพัฒนา “ผง Boega จากใบชาอ่อน” ได้ให้ไว้

ทั้งนี้ สำหรับผลงานการคิดค้นนวัตกรรมดังกล่าว ทั้งหมดเป็นฝีมือทีมนักเรียนจากโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิยะลา จ.ยะลา โดยมีสมาชิกในทีมประกอบด้วย ตันนิม จะประกิยา, สุเพ็ญนิ บา โงปะแด, นุรฟาซีทา ตือราแม, มีรชา อาแด ซึ่งในขณะนี้ “ผงกำจัดพยาธิจากใบชาอ่อนธรรมชาติ” นี้ กำลังอยู่ในขั้นตอนของการยื่นขอจดสิทธิบัตร ซึ่งนอกจากจะช่วยคนไทยให้มีสุขภาพดีแล้ว ยังเป็นการ ใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือทางการเกษตรให้เกิดคุณค่า อีกด้วย จนทำให้ผลงาน “นักวิทย์ Next Gen” ทีมนี้...

นำได้รับการส่งเสริม-สนับสนุนมาก.

ศิริโรจน์ ศิริแพทย์
siriroats@dailynews.co.th

'บิกตู'ปลื้มท่องเที่ยวไทยฟื้นตัวต่อเนื่อง

ทำเนียบรัฐบาล • นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ภาคการท่องเที่ยวของไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่อง โดยเมื่อเดือนมีนาคม 2566 ที่ผ่านมา อัตราการเข้าพักแรมในประเทศไทยปรับตัวดีขึ้น จากการใช้สิทธิโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 พร้อมการรายงานของ Klook แพลตฟอร์มด้านการท่องเที่ยวชั้นนำระดับเอเชีย ยืนยันชัดประเทศไทยติด 1 ใน 3 ปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ภายหลังรัฐบาลผ่อนคลายมาตรการโควิด-19 ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับนโยบาย 5F Soft Power ของไทย จะกระตุ้น ดึงดูดการท่องเที่ยว และฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการที่พักแรม (Hotel Business Operator Sentiment Index) เดือนมีนาคม 2566 ซึ่ง

ทำการสำรวจโดยสมาคมโรงแรมไทยและธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ระหว่างวันที่ 9-26 มีนาคม 2566 ระบุว่า อัตราการเข้าพักเฉลี่ยของเดือนมีนาคมอยู่ที่ร้อยละ 66 โดยอัตราการเข้าพักของโรงแรมที่รับนักท่องเที่ยวไทยเป็นหลักปรับตัวดีขึ้นเกือบทุกภูมิภาคจากการใช้สิทธิโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 ที่เริ่มให้ใช้สิทธิจองห้องพักวันแรกตั้งแต่ 7 มีนาคมที่ผ่านมา ทั้งนี้ ในภาพรวมช่วง 3 เดือนแรกของปี 2566 สถานการณ์การท่องเที่ยวยังคงปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้บูรณาการความร่วมมือกับ Klook แพลตฟอร์มท่องเที่ยว ภายใต้แคมเปญ 'Let Your Journey be Thai' ซึ่งมีจุดประสงค์ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับการท่องเที่ยวอย่างมีคุณค่า และได้รับประสบการณ์อันน่าประทับใจเมื่อมาเยือนเมืองไทย ผ่านเอกลักษณ์ของไทยในด้านการบริการและความเป็นมิตร (Thai Hospitality) พร้อมทั้งผลักดัน 5F Soft Power ที่เป็นจุดแข็งของไทย ในการดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยจากรายงานของ Klook ระบุว่า

ภายหลังมีการผ่อนคลายมาตรการโควิด-19 ประเทศไทยถือเป็น 1 ใน 3 จุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยว นอกเหนือไปจากญี่ปุ่น และได้หวั่น พร้อมทั้งคาดการณ์ว่า ในปี 2566 จะมีนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวไทยผ่านการจองบริการของ Klook มากกว่า 1 ล้านทริปขึ้นไป ซึ่งมีกลุ่มนักท่องเที่ยวหลักได้แก่ จีน ญี่ปุ่นฮ่องกง ไต้หวัน เกาหลีใต้ และสิงคโปร์

“นายกรัฐมนตรีขอบคุณทุกหน่วยงานที่บูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเข้มข้นตามแนวนโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้องของรัฐบาล ทั้งเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ และดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติให้มาท่องเที่ยวยังประเทศไทยมากขึ้น จนเห็นผลสำเร็จทำให้สถานการณ์การท่องเที่ยวของประเทศในภาพรวมปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยรัฐบาลเชื่อมั่นว่าการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวจะส่งผลประโยชน์ต่อวิถีชีวิตประชาชนทุกคน ผ่านการสร้างงาน สร้างรายได้ กระจายรายได้สู่ท้องถิ่น ตลอดจนจะเป็นอีกปัจจัยสำคัญสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจของประเทศ” นายอนุชากล่าว.

โชว์ผลงาน3ปี'พาณิชย์'ลดค่าครองชีพ1.6หมื่นล้าน

ทำเนียบรัฐบาล • นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า โครงการ “พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน” ตลอดระยะเวลา 3 ปี ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี 2563 เพื่อลดภาระ บรรเทา ค่าครองชีพให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ระบายนั้น รัฐบาลโดยกระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินโครงการเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนในช่วงวิกฤตโควิด-19 ระลอก 1, ระลอก 2, ระลอก 3 ตั้งแต่ปี 2563 อย่างต่อเนื่อง

ซึ่งโครงการนี้ได้รับความร่วมมือจาก

ผู้ผลิต ห้างค้าปลีกค้าส่ง ห้างสรรพสินค้า ห้างท้องถิ่น แพลตฟอร์มออนไลน์ ร้านสะดวกซื้อ นำสินค้ามาลดราคาทั้งออฟไลน์และออนไลน์ เริ่มดำเนินการตั้งแต่ มีนาคม 2563 จนถึงมกราคม 2566 ลดราคาสินค้าและบริการมาแล้วทั้งหมด 23 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 33,485,560 รายการ และบริการรวมทั้งสิ้น 1,674 รายการ โดยลดราคาสินค้าตั้งแต่ 32-87% สินค้าที่นำมาลดราคาเป็นสินค้าที่จำเป็นต่อการอุปโภคบริโภค เช่น อาหาร วัตถุดิบ ผัก ผลไม้ ข้าวสาร สินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ อุปกรณ์การเรียนการสอน เป็นต้น ทั้งในห้างท้องถิ่น ห้างค้าปลีกค้าส่ง ตลาดสด ตลาดกลาง รวม

ถึงการซื้อสินค้าและบริการบนแพลตฟอร์มออนไลน์ ซึ่งจากการดำเนินโครงการนี้ที่ผ่านมา 3 ปี สามารถช่วยประชาชนลดค่าใช้จ่ายไปได้กว่า 16,498 ล้านบาท

“โครงการพาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน ที่สามารถช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนได้เป็นจำนวนมาก ในช่วงเวลาที่ประเทศประสบกับความท้าทาย รัฐบาลเข้าใจประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเปราะบาง จึงได้มีแนวทางเพื่อช่วยเหลือประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายใช้สอยภายในประเทศ เพิ่มปริมาณเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทย” นายอนุชากล่าว.



บูรณาการ 17 มหาวิทยาลัย แก้ความจน 7 จังหวัดน่านรอง

ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการ หน่วยบริหาร และจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) เปิดเผยว่า บพท. ร่วมมือกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง จัดทำแผนงานวิจัยและนวัตกรรม “ขจัดความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ โดยการเพิ่มโอกาสและลดช่องว่างของการเข้าถึงการพัฒนาอาชีพ การศึกษาเรียนรู้เทคโนโลยี และนวัตกรรม” สำหรับปีงบประมาณ 2566

โดยมุ่งเป้าไปที่ 7 จังหวัดต้นแบบพื้นที่วิจัยเชิงยุทธศาสตร์เพื่อขจัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคม ได้แก่ ภาคเหนือ-ลำปาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-กาฬสินธุ์ มุกดาหาร ร้อยเอ็ด และภาคใต้-พัทลุง บิดานี้ยะลา ซึ่งแผนงานดังกล่าวเป็นการต่อยอดจากฐานข้อมูลที่ยุทธศาสตร์บริหารจัดการความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สพพ.) ใน 7 จังหวัดต้นแบบ และต่อยอดงานวิจัยที่ 8 มหาวิทยาลัยในพื้นที่ได้ดำเนินการไว้ก่อนแล้ว

ดร.กิตติกล่าวต่อไปว่า แผนงานวิจัยและนวัตกรรมขจัดความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ ด้วยการเพิ่มโอกาสพัฒนาอาชีพใน 7 จังหวัดต้นแบบที่เป็นเป้าหมายเป็นการขยายผลจากการที่ บพท.ทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยในพื้นที่ในการสอบทาน และยืนยันเป้าหมาย ใน 20 จังหวัดน่านรอง จนสามารถค้นหาและสอบทานข้อมูลครัวเรือนยากจน (ปี 2563 -2565) จำนวน 231,220 ครัวเรือน หรือ 1,041,076 คน คน ด้วยระบบ PPP Connex (ระบบข้อมูลครัวเรือนยากจนระดับพื้นที่) ภายใต้กระบวนการแบบมีส่วนร่วมของกลไกภาคในพื้นที่

ได้แก่ องค์กรชุมชน ประชาสังคม ท้องถิ่น ท้องที่ สถาบันวิชาการ และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ทำให้สามารถระบุกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจน นำไปสู่การแก้ไขปัญหา มีการสร้างระบบช่วยเหลือทั้งในแบบสงเคราะห์ที่เชื่อมโยงกับระบบช่วยเหลือภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคม รวมถึงการน่านรองปฏิบัติการแก้จนบนฐานทุนและศักยภาพครัวเรือนยากจน วิเคราะห์

ข้อมูลตามฐานดำรงชีพ 5 ด้าน

ได้แก่ ทุนกายภาพ ทุนเศรษฐกิจ ทุนสังคม ทุนทรัพยากรธรรมชาติ และทุนมนุษย์ พัฒนาเป็นโมเดลแก่นที่เหมะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ทั้งด้านการเกษตร การแปรรูป การตลาด วิสาหกิจชุมชน ฯลฯ อาทิ โครงการกระจุ๊ดแก่น จ.พัทลุง รถพุ่มพวงแก่น จ.บุรีรัมย์ ตัวอย่างการจัดการที่ดินแปลงรวมนิคมคนสร้อย จ.มุกดาหาร โมเดลปลูกผัก จ.กาฬสินธุ์ เป็นต้น ทั้งนี้ สำหรับ

ในปี 2566 จะเป็นการทำงานต่อยอด เดิมเติมด้านการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ ให้เกิดรายได้ต่อตัวเองและครอบครัวอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

ด้วยกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ประยุกต์ใช้และขยายผลเทคโนโลยีที่เหมาะสม (Appropriate technology) ที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการพัฒนาอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อเข้าถึงโอกาสในการยกระดับฐานะ

ทางสังคม (Social Mobility) ให้หลุดพ้นจากความยากจน โดยมีเป้าหมายในการช่วยเหลือคนจนไม่น้อยกว่า 6,020 ครัวเรือน รวม 30,100 คน มีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 และสามารถสร้างนวัตกรรมแก่น ที่มีขีดความสามารถในการรับ ปรับใช้ และขยายผลเทคโนโลยีที่เหมาะสมในพื้นที่ 2,100 คน

ที่สำคัญสำหรับการวางรากฐานเพื่อพัฒนาในอนาคต คือ การเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่เหมาะสม จากคลังข้อมูลเทคโนโลยี และนวัตกรรม (Technology and Innovation Library) ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กับแพลตฟอร์มการแก้ปัญหาความยากจนอย่างเบ็ดเสร็จและแม่นยำระดับจังหวัด เพื่อการเรียนรู้ ถ่ายทอดขยายผล และนำไปประยุกต์ใช้พื้นที่ต่างๆ

“การทำให้คนจนล่างสุดได้เข้าถึงโอกาส ได้งยหน้าอำปาก จากระบบส่งต่อความช่วยเหลือกระบวนการสอบทานข้อมูล เพื่อชี้เป้าคนจนที่แม่นยำ การสร้างนวัตกรรมแก่นที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/กีฬา-บทความ

วันที่: อาทิตย์ 16 เมษายน 2566

ปีที่: 44

ฉบับที่: 15325

หน้า: 7(ซ้าย)

Col.Inch: 63.68 Ad Value: 79,600

PRValue (x3): 238,800

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: บูรณาการ17มหาวิทยาลัยแก้ความจน7จังหวัดนำร่อง

และศักยภาพคนจนในพื้นที่เป้าหมาย นำไปสู่กลไกแผนพัฒนาระดับพื้นที่ท้องถิ่น แผนพัฒนาจังหวัดเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนจนอย่างตรงเป้า อดความเหลื่อมล้ำ คือเป้าหมายสำคัญยิ่ง ของงานวิจัย บทพ.” ดร.กิตติ กล่าว

สำหรับเครือข่ายมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตะวันออก โดยจะบูรณาการความร่วมมือ กับมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่อีก 8 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ วิทยาลัยชุมชน มุกดาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยทักษิณ (วิทยาเขตพัทลุง) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยนราธิวาส ราชชนกรินทร์

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่

ท่องเที่ยวไทยดีต่อเนื่อง ติดอันดับ 1 ใน 3 แพลตฟอร์มชั้นนำเอเชีย

โรงแรมปลื้ม 'เที่ยวด้วยกัน' ดึงยอดคนไทยเข้าพักมากขึ้น รบ.ชูปาณิชย์ลดราคาช่วยปชช.

“อนุชา” เผยนายกฯ ขอบคุณทุกฝ่ายช่วยเศรษฐกิจภาคท่องเที่ยวฟื้น
ไทยติดท็อป 3 แพลตฟอร์มท่องเที่ยวชั้นนำของเอเชีย รร.ยิ้ม
“เที่ยวด้วยกันเฟส 5” ▶ ต่อ : ท่องเที่ยวไทย - หน้า 9

ท่องเที่ยวไทย

ทำคนไทยเข้าพักมากขึ้น ขณะที่โครงการ
“พาณิชย์ลดราคา” กลายทุกซ์ค่าครองชีพ
ประชาชน

วันที่ 15 เมษายน 2566 นายอนุชา
บุรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำ
สำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ภาคการท่องเที่ยวของ
ไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่อง โดยดัชนี
ความเชื่อมั่นผู้ประกอบการที่พักแรม
(Hotel Business Operator Sentiment
Index) เดือนมีนาคม 2566 ซึ่งทำการ

สำรวจโดยสมาคมโรงแรมไทยและธนาคาร
แห่งประเทศไทย (ธปท.) ระหว่างวันที่
9-26 มี.ค. 2566

ระบุว่า อัตราการเข้าพักเฉลี่ยของ
เดือนมีนาคมอยู่ที่ร้อยละ 66 โดยอัตราการ
เข้าพักของโรงแรมที่รับนักท่องเที่ยวไทยเป็น
หลักปรับดีขึ้นเกือบทุกภูมิภาคจากการ
ใช้สิทธิโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5
ที่เริ่มให้ใช้สิทธิจองห้องพักวันแรกตั้งแต่
7 มีนาคม ที่ผ่านมา นอกจากนี้ ใน
ภาพรวมช่วง 3 เดือนแรกของปี 2566
สถานการณ์การท่องเที่ยวยังคงปรับตัว
ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ยังมีรายงานของ
Klook ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มด้านการท่องเที่ยว
ชั้นนำระดับทวีปเอเชีย ที่ระบุว่า ภายหลัง
มีการผ่อนคลายมาตรการโควิด-19

ประเทศไทยถือเป็น 1 ใน 3 จุดหมาย
ปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยว
นอกเหนือไปจากญี่ปุ่น และได้หวั่น
พร้อมทั้งคาดการณ์ว่า ในปี 2566 จะมี
นักท่องเที่ยวที่มาจากไทยผ่านการจองบริการ
ของ Klook มากกว่า 1 ล้านทริปขึ้นไป
ซึ่งมีกลุ่มนักท่องเที่ยวหลัก ได้แก่ จีน
ญี่ปุ่น ฮองกง ไต้หวัน เกาหลีใต้ และ
สิงคโปร์

โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
(ททท.) ได้บูรณาการความร่วมมือกับ
Klook แพลตฟอร์มท่องเที่ยว ภายได้
แคมเปญ “Let Your Journey be
Thai” ซึ่งมีจุดประสงค์ให้นักท่องเที่ยว
ได้สัมผัสกับการท่องเที่ยวอย่างมีคุณค่า
และได้รับประสบการณ์อันน่าประทับใจ
เมื่อมาเยือนเมืองไทย ผ่านเอกลักษณ์ของ
ไทยในด้านการบริการและความเป็นมิตร
(Thai Hospitality) พร้อมทั้งผลักดัน
5F Soft Power ที่เป็นจุดแข็งของไทย
ในการดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติ

“นายกฯ ขอบคุณทุกหน่วยงาน
ที่บูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างแข็งขัน
ตามนโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้อง
ของรัฐบาล ทั้งเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว
ภายในประเทศ และดึงดูดนักท่องเที่ยว

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อาทิตย์ 16 เมษายน 2566

ปีที่: 44

ฉบับที่: 15325

หน้า: 1(บนซ้าย), 9

Col.Inch: 71.11

Ad Value: 88,887.50

PRValue (x3): 266,662.50

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ท่องเที่ยวไทยดีต่อเนื่อง ติดอันดับ 1 ใน 3 แพลตฟอร์มชั้นนำเอเชีย

ต่างชาติให้มายังประเทศไทยมากขึ้น จนเห็นผลสำเร็จทำให้สถานการณ์การท่องเที่ยวในภาพรวมปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง รัฐบาลเชื่อมั่นว่า การฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวจะส่งผลประโยชน์ต่อประชาชนทุกคน ผ่านการสร้างงาน สร้างรายได้ กระจายรายได้สู่ท้องถิ่น ตลอดจนเป็นอีกปัจจัยสำคัญสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจของประเทศ” นายอนุชากล่าว

นายอนุชายังกล่าวอีกว่า ส่วนโครงการ “พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน” ตลอดระยะเวลา 3 ปี ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี 2563 เพื่อลดภาระ บรรเทาค่าครองชีพให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ระบาดนั้น รัฐบาลโดยกระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินโครงการเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนในช่วงวิกฤตโควิด-19 ระบาด 1 ระบาด 2 ระบาด 3 ตั้งแต่ปี 2563 อย่างต่อเนื่อง

ซึ่งโครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ผลิต ห้างค้าปลีกค้าส่ง ห้างสรรพสินค้า ห้างท้องถิ่น แพลตฟอร์มออนไลน์ ร้านสะดวกซื้อ นำสินค้ามาลดราคาทั้งออฟไลน์และออนไลน์ เริ่มดำเนินการตั้งแต่

มีนาคม 2563 จนถึง มกราคม 2566 ลดราคาสินค้าและบริการมาแล้วทั้งหมด 23 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 33,485,560 รายการและบริการรวมทั้งสิ้น 1,674 รายการ โดยลดราคาสินค้าตั้งแต่ 32-87%

“สินค้าที่นำมาลดราคาเป็นสินค้าที่จำเป็นต่อการอุปโภค-บริโภค เช่น อาหาร วัตถุดิบ ผัก ผลไม้ ข้าวสาร สินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ อุปกรณ์การเรียนการสอน เป็นต้น ทั้งในห้างท้องถิ่น ห้างค้าปลีกค้าส่ง ตลาดสด ตลาดกลาง รวมถึงการซื้อขายและบริการบนแพลตฟอร์มออนไลน์ ซึ่งจากการดำเนินโครงการนี้ที่ผ่านมาสสามปี สามารถช่วยประชาชนลดค่าใช้จ่ายไปได้กว่า 16,498 ล้านบาท” โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุ